

เดลินิวส์

ฉบับที่ 23,773 วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 หน้า 3

สัปดาห์หน้า 1 เดลินิวส์

เดือนพฤศจิกายน

นอกจากการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้เงียบไประยะหนึ่งแล้ว นอกจากการมุ่งปองร้ายกันในระดับบุคคล และการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดอยู่เรื่อย ๆ กับการ “ระเบิด” กับเสียง “บึ้ม!” ในเมืองไทย ยังมีส่วนที่เกิดจากการ “ไม่ระมัดระวังให้ดีพอ” หรือจากการ “ประมาท”

เสียงบึ้มที่ไม่ได้เกิดจากอาวุธระเบิดมีเรื่อย ๆ

สารเร่งดอกกล้วยบึ้มเมื่อเร็ว ๆ นี้แค่ตัวอย่าง

ทั้งนี้ กับการระเบิด กับเสียงบึ้มที่เกิดจากสารเร่งดอกกล้วย

ที่เป็น “สารเคมี” ที่ชื่อ “โพแทสเซียมคลอเรต” นั้น ในอดีตก็เคยมีการระเบิดวินาศเกิดขึ้นแล้ว และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เกิดขึ้นอีกที่สวนลำไยในพื้นที่ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งในรายละเอียดของเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับสารโพแทสเซียมคลอเรต ซึ่งใช้กับสวนลำไย และรวมถึงกับการเกิดระเบิดบึ้มขึ้นมา ทางหนังสือพิมพ์ “เดลินิวส์” ได้มีการนำเสนอไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ว่ากันถึงสารเคมีทางการเกษตรที่มีการใช้ในไทยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในลักษณะของ “ระเบิด” ซึ่งรูปแบบการ “ระเบิด” ก็จะมีเพียงโพแทสเซียมคลอเรต แต่ยังมีอีกหลายชนิดหลายรูปแบบ

สารเคมีหลายอย่างอาจเป็นอาวุธร้ายแรงได้

กล่าวสำหรับ “บึ้มยูเรีย” นั้น หลายคนคงจะพอดูกัน ๆ กับกรณีนี้ ซึ่งบึ้มยูเรียเมื่อมีการผสมกับ “แอมโมเนียไนเตรท” และ “น้ำมัน” มันสามารถกลายเป็น “ระเบิด” ที่มีความรุนแรงได้ ซึ่งกรณีนี้ก็เคยเป็นข่าวกรีกโครมเมื่อหลายปีก่อน โดยเฉพาะกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่ก็เคยมีการพูดถึง “ระเบิดบึ้ม”

และรัฐต้องมีการตรวจสอบ-ออกกฎหมายเข้ม

ส่วน “หน่อไม้บึ้ม” นั้น ในทางที่สามารถจะกลายเป็นอาวุธอานุภาพร้ายแรง แม้จะไม่ใช่ในรูปแบบการระเบิด แต่ก็ใช่ว่าไม่น่าคิด!!



ซึ่งกับหน่อไม้บึ้มนี้ ครั้งหนึ่งก็เคยปรากฏเป็นกระแสวิกโครม เมื่อมีการออกมาระบุว่า...สามารถจะกลายเป็น “อาวุธชีวภาพ” ได้ เนื่องจากมี “สารพิษ” ชนิดหนึ่ง ที่มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท

เคยมีการระบุว่า...หากใครได้รับสารพิษดังกล่าวนี้เข้าไป ในช่วงเวลาไม่นานนับแต่ได้รับสารพิษนี้ จะมีอาการมองเห็นภาพซ้อน กลืนไม่ได้ อาเจียน หน้ามืด เป็นอัมพาต หายใจติดขัด ซึ่งเมื่ออาการรุนแรงหนัก ๆ ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย ๆ เนื่องจากระบบหายใจล้ม

อาจกลายเป็นอาวุธระเบิด รวมถึงอาวุธเคมี กับเรื่องนี้-กรณีนี้ แหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธราชหนึ่ง สะท้อนผ่าน “สัปดาห์หน้า 1 เดลินิวส์” ไว้ว่า...วัตถุพิษ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น มีอยู่หลายชนิดที่สามารถจะกลายเป็นอาวุธได้โดยไม่คาดคิด หรือตั้งใจ...โดยถูกใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้าง “อาวุธทำลายล้างสูง” หรือ Weapon of Mass Destruction (WMD) ที่สามารถจะสังหารมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ได้คราวละจำนวนมาก ๆ และอาจจะทำลายสภาพแวดล้อมได้อย่างรุนแรง-อย่างมหาศาล ซึ่งก็ได้

น่ากลัวใกล้ตัวคนไทย ‘ภัยระเบิด!’ ควต้อไปอะไรจะบึ้ม?

แก่...อาวุธชีวภาพ, อาวุธเคมี, อาวุธกัมมันตภาพรังสี, อาวุธปรมาณู แหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธราชหนึ่ง ระบุไว้อีกว่า... “บึ้มยูเรีย” หรือแม้แต่ “หน่อไม้บึ้ม” ครั้งหนึ่งก็เคยถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานทางด้านความมั่นคงมาก เพราะทั้ง 2 อย่างดังกล่าวนี้ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อมีการผสมกับสารเคมีหรือส่วนประกอบชนิดอื่น ๆ หรือเมื่อเกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมี...

สามารถกลายเป็นอาวุธอานุภาพร้ายแรงได้

เหลว...นี่ก็อาจเป็น “อันตรายใกล้ตัว” ได้อย่างไม่น่าเชื่อ!!

อย่างไรก็ตาม ว่ากันถึง “อันตรายใกล้ตัวคนไทย” ในลักษณะของ “ระเบิด” ในรูปแบบการ “ระเบิด” จากสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธระเบิดโดยตรง โดยพักกรณีสารเร่งดอกกล้วยและบึ้มยูเรียไว้ก่อน หากลองตั้งคำถามว่าจะเกิดจากอะไรได้อีก? เชื่อว่า 2 อันดับต้น ๆ คนไทยจำนวนมากจะนึกถึง “พลูระเบิด” ที่ไม่ใช่แค่การระเบิดจากการจุดแบบปกติ แต่หมายถึง “แหล่งเก็บพลูระเบิด” ซึ่งสภาพจะละม้ายคล้าย “คลังแสงระเบิด-คลังอาวุธระเบิด”

ร้ายแรง...แต่ก็มีการเกิดขึ้นในไทยอยู่เรื่อย ๆ

และอีกอย่าง...คนไทยจำนวนมากก็คงจะนึกถึง “แก๊สระเบิด” ด้วย ซึ่งการระเบิดของแก๊สที่ใช้หุงต้มตามบ้านเรือนแค่ถึงเล็กถึงเดียว หรือแม้แต่แก๊สในห้องทดลองของนักศึกษา นั่นก็สร้างความเสียหายรุนแรงในระดับหนึ่งแล้ว แต่ถ้าเป็น “รถแก๊สระเบิด” ละก็...ต้องเรียกว่า “วินาศสันตะโร” อย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่บริเวณเชิงทางด่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ในกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภัย “รถแก๊สระเบิด” เคยเกิดขึ้นแล้วในไทย และส่งผลเสียหายร้ายแรงมาก ๆ ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก ขณะที่กับสังคมไทยเองภัยรูปแบบนี้ก็ยิ่งหลอนลึก ๆ อยู่ในโสตประสาท ท่ามกลางการพบเห็นรถแก๊สวิ่งขวักไขว่ความท้องถนนทั่วไป และก็มีมีการเกิดเหตุพลิกคว่ำ บ้าง เจี้ยวชน บ้าง อยู่เป็นระยะ ๆ อย่าง น่ากลัว!!

“ภัยใกล้ตัวคนไทย” มีอยู่ทั่วไปแทบทุกที่
แบบที่เป็น “ภัยระเบิด” ก็เกิดต่อเนื่อง...

น่าคิด...ควต้อไปอะไรจะ “บึ้ม!” อีก??